



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมอบให้อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสุพรรณษา สุพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลบางปะอิน กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระชัย นาคมาศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ ตำแหน่งที่ได้รับการ คัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุพรรณษา สุพงษ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลบางปะอิน กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	๑๘๕๔๙๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลบางปะอิน กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	๑๘๕๔๙๓	เพื่อขอรับ เงินประจำ ตำแหน่ง ๑๐๐%
		พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (HYPOGLYCEMIA)” กรณีศึกษา				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน Hypoglycemia แบบสหสาขาวิชาชีพ”				

